



ที่ ปจ ๗๖๔๐๑/ ว ๑๗๑

ที่ทำการการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับโอน พนักงานส่วนตำบลเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว และมีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ด้วยตนเอง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันและเวลาราชการได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ๐-๓๗๒๗-๙๕๒๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

สำนักงานปลัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๓๗๒๗-๙๕๒๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

จำนวน ๑ อัตรา

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๓๒๗-๙๕๒๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายมาโนช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ